



สรุปข่าวเศรษฐกิจ

วันที่ 12 มีนาคม 2562

สรรพสามิตโกยภาษีน้ำสี-อัลคอลลีอ

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษีในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่าในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 62 คือเดือน ต.ค.61-ก.พ.62 กรมจัดเก็บภาษีจากน้ำหวาน ตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ในเครื่องดื่มประเภทน้ำสี-น้ำอัดลม เพิ่มขึ้นจากประมาณการ 300 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2-3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดว่าในปี 62 หลังการปรับขึ้นภาษีน้ำหวานอีกครั้งในเดือน ต.ค.62 กรมจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีถึง 25,000 ล้านบาทจากปี 61 ที่จัดเก็บภาษีได้ 22,000 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 3,000 ล้านบาท

ที่มา : ไทยรัฐ

‘พณ.’ดันผู้ค้าข้าวยึด2ตลาด ปรับส่งออกรับแข่งขันรุนแรง

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 17-22 มีนาคม จะนำคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวที่ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง ผู้ประกอบการข้าวไทย อาทิ กลุ่มสหกรณ์ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย รวม 26 ราย จะเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าสิงคโปร์ 17 บริษัท และฮ่องกง 15 บริษัท พร้อมนำข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยไปจัดแสดง โดยสิงคโปร์และฮ่องกง เป็นตลาดนำข้าวที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งข้าวไทยครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 และผู้บริโภค 2 ประเทศให้ความสำคัญต่อการรักษาสุขภาพ จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะผลักดันการส่งออกข้าวคุณภาพดี นอกเหนือจากข้าวหอมมะลิ อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าว กข 43 ข้าวอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

ที่มา : มติชน

ททท.ผนวกค่าเงินบาทгүйไม่กลับ

นักท่องเที่ยวโบกมือลาไทย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ได้จัดทำรายงานการติดตามผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทต่อการเดินทางของตลาดต่างประเทศผ่านการสอบถามข้อมูลจากสำนักงานททท.ในพื้นที่พบว่าขณะนี้ตลาดนักท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทแต่หากสถานการณ์ยืดเยื้อระยะยาว ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นไปได้ว่าอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย จนเกิดการชะลอตัวหรือเปลี่ยนจุดหมายปลายทางไปยังประเทศคู่แข่ง เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม ได้

ที่มา : ไทยรัฐ

“พาณิชย์”จีโรงสกัดเร่งซื้อผลปาล์มสด สั่งห้างขายน้ำมันขวดให้สอดคล้องต้นทุน

“พาณิชย์” ตามติดโรงงานสกัดที่ขายน้ำมันปาล์มให้ กฟผ. ผลิตไฟฟ้า เร่งซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรตามสัญญา กิโลกรัมละ 3-3.25 บาท ชีดเส้นให้เสร็จใน 60 วัน นับแต่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมา คาดดึงผลผลิตผลปาล์มสดออกจากตลาด 8.8 แสนตัน พร้อมสั่งเลิกเพดานราคาน้ำมันปาล์มขวด 42 บาทชั่วคราว ให้ผู้ผลิต ร้านค้า ห้างจำหน่ายในราคาที่สอดคล้องกับต้นทุน ยันปัจจุบันควรอยู่ที่ขวดละ 30 บาท

ที่มา : ผู้จัดการ